



23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

น้อมเกล้ารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในโอกาสครบรอบแห่งการเสด็จสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ยี่สิบสามตุลาคมบังคมบาท
“พระปิยมหาราช” ปราชญ์สยาม
น้อมรำลึกพระกรุณาทั่วเขตคาม
ระบือนามทรงปกป้องชนผองไทย
ราชกิจทรง “เลิกทาส” ให้อิสระ
นำชาติสู่ “อารยะ” ครั้งยิ่งใหญ่
พัฒนา “ปฏิรูป” เลื่องลือไกล
รักษา “ความเป็นไทย” ให้ยืนยง
“สรรพสิทธิ” น้อมสำนึกพระการุณย์
ร่วมสดุดีในพระคุณค่าสูงส่ง
ทำความดีเทิดถวายเป็นพระองค์
ตั้งประสงค์ “สรรพสิทธิ” พร้อมน้อมบูชา

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายบังคม
ข้าพระพุทธเจ้า นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
(อัญชลี วิเศษสุนทรศิลป์ ผู้ประพันธ์)



จุฬาร สรรพสิทธิสัมพันธ์ Sunpasitsumpun bulletin





โรงพยาบาลคุณธรรม

ชื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ำใจ



รำลึก 121 ปี “ สมเด็จพระเจ้า ” : สืบสานพระราชปณิธาน 21 ตุลาคม ของทุกปี

วันพยาบาลแห่งชาติ, วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ, วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ, วันรักต้นไม้แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย

“ ...คนดีของฉันริ จะต้องเป็นคนดีที่ไม่พูดปด ไม่สอพลอ ไม่อิจฉาริษยา ไม่คดโกง และไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้าๆ แต่พยายามทำหน้าที่ของตนให้ดี ในขอบเขตของศีลธรรม... ” (จากหนังสือ *ดั่งสายธาร ศรีนครินทร์แห่งแผ่นดิน*)

วันที่ 21 ตุลาคม 2443 เป็นวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ **“ สมเด็จพระเจ้า ”**

ของปวงชนชาวไทย ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ได้ทรงงานเพื่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง ทรงอุทิศพระองค์เพื่อช่วยเหลือราษฎร ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ทุกคนอยู่ในสังคมไทยอย่างมีความสุข พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง คณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันรักต้นไม้แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่จะมาถึงนี้ขอเชิญชาวสรรพสิทธิ์ร่วมใจน้อมรำลึก 121 ปี 'สมเด็จพระเจ้า' : สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตและครอบครัวและได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยกันนะคะ

วันพยาบาลแห่งชาติ สมเด็จพระเจ้าทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญและมีคุณค่าแก่สังคม

วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย สมเด็จพระเจ้าทรงอุทิศพระวรกายและสละเวลาให้แก่ประชาชนมิได้ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยาก นักสังคมสงเคราะห์ควรถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน

วันทันตสาธารณสุข สมเด็จพระเจ้าทรงพระเมตตาอยากให้ปวงประชามีฟันดีโดยเฉพาะประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ดังทรงมีพระราชดำรัสว่า “...ต้องมีทันตแพทย์ไปช่วยชาวบ้านทุกครั้ง เนื่องจากคนไข้ในท้องถิ่นทุรกันดาร เมื่อมีโรคฟันจะต้องทนทุกข์ทรมานและไม่สามารถช่วยตนเองได้ ดังนั้นต้องให้มีทันตแพทย์ไปช่วยโดยด่วน...”

วันรักต้นไม้แห่งชาติ สมเด็จพระเจ้าทรงมีพระปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของ ธรรมชาติ ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพที่พวกเราควรถือเป็นแบบอย่าง

ด้วยสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ผู้เขียนจึงขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระองค์เพื่อเป็นคำสอนข้อคิดข้อเตือนใจในการเริ่มต้นเดือนแรกของการทำงานในปีงบประมาณ 2565 นี้มาฝากท่านผู้อ่านกันค่ะ “...การรู้จักแยกแยะความดี ความเลว ความถูกต้องเหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญมาก การมีชีวิตอยู่ในโลกได้และประสบความสำเร็จนั้น ต้องอยู่ในกรอบของความถูกต้องด้วย...” (จากหนังสือ “พระมามลายุโสภโหล่าเหลือสุข”) “...ทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพที่จะกระทำการสิ่งใดๆ ก็ได้จริง แต่บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะทำได้เมื่ออยู่ตามลำพัง และบางสิ่งบางอย่างก็กระทำได้ เพราะจะต้องคำนึงถึงและเคารพในสิทธิของผู้อื่นเสมอ...” (จากหนังสือ “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าของแผ่นดิน”)



อัญชลี วิเศษบุญศิลป์



24 กันยายน 2564 วันมหิดล





การสร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19

โรคร้าย จากภายใน...



นายแพทย์พงษ์พัฒน์ พิมพ์สะ

จากสถานการณ์โรคโควิดในปัจจุบัน ซึ่งเป็นโรคอุบัติการณ์ใหม่ ความท้าทายของแพทย์ผู้ดูแลรักษา จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเป็นสิ่งใหม่ที่บุคลากรทางการแพทย์ยังไม่เคยได้เจอกับสถานการณ์แบบนี้มาก่อน

สิ่งที่แพทย์ได้เรียนรู้จากสถานการณ์ครั้งนี้ คือแนวทางการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การรับผู้ป่วยที่เป็นรูปแบบใหม่ โดยการส่งรับผู้ป่วยด้วยระบบแรงดันลบ การดูแลหอผู้ป่วยแรงดันลบอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการเตรียมทีมบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อบุคลากรเองและผู้ป่วย รวมทั้งการให้ผู้ป่วยกลับบ้านและการกักตัว เพื่อความปลอดภัยของชุมชน ตามหลักวิชาการในปัจจุบัน



มุมเล็กจากใจ...

จึงทำให้เห็นถึงอุปสรรคต่างๆ ที่ไม่เหมือนการดูแลผู้ป่วยในกรณีปกติ แต่สิ่งหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในนั้น เราได้มองเห็นถึงกำลังบางอย่างที่ช่วยให้เราได้ข้ามผ่านอุปสรรคเหล่านั้นได้ รวมถึงกำลังใจจากทีมที่พร้อมที่จะช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยไปด้วยกันอย่างเต็มใจ แม้ทุกครั้งของการดูแลผู้ป่วยหนึ่งคน จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่ต้องอาศัยความชำนาญ และมีความอดทนในการทำงานโดยเฉพาะ การใส่ชุด PPE ซึ่งจะต้องอาศัยความอดทนเป็นอย่างมาก เพราะต้องเข้าห้องแรงดันลบเพื่อดูแลผู้ป่วย โดยส่วนมากใช้เวลา 2-4 ชั่วโมง ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อเป็นอย่างมาก และทุกครั้งก็ต้องระมัดระวังในการถอดชุดเพื่อไม่ให้ปนเปื้อนการติดเชื้อ ถึงแม้ทุกคนจะรู้ว่าอันตรายและเสี่ยงเพราะทราบว่ายับยั้งชีวิต ต่อทั้งตนเองและคนรอบข้าง คือคนในครอบครัว แต่เราก็ไม่เคยย่อท้อเลย เหตุเพียงเพราะเราปรารถนาให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย และหายจากโรคโควิด และพร้อมที่จะช่วยกันเสมอ ซึ่งถือเป็นการเสียสละทั้งกำลังใจและกำลังกายเป็นอย่างมาก งานทุกอย่างอาจจะไม่ได้สำเร็จจากใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเพราะทุกส่วน ทุกคน ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้ เพราะทุกอย่างต่างอาศัยเหตุและปัจจัยเป็นองค์ประกอบ สืบเนื่องซึ่งกันและกัน **“มีสิ่งหนึ่ง จึงมีสิ่งหนึ่ง”**





♥ ความสำเร็จที่เรากล่าวถึงไม่ใช่เงินใด นั่นคือรอยยิ้ม การบรรเทาทุกข์ และสร้างความสุขสบายดี ของผู้ป่วยของเรา **นั่นเอง** ทุกครั้งที่เราได้เห็นผู้ป่วยโรคโควิดของเรา ที่เราได้รักษาตั้งแต่การใส่ท่อช่วยหายใจ จนถึงเขาสามารถกลับบ้าน ได้อย่างปลอดภัย บุคลากรทุกคน คงมีรอยยิ้มน้อยๆเกิดขึ้นในหัวใจ ที่เป็นแรงและกำลังที่จะพร้อมทำงานต่อไป แม้จะมีอุปสรรค เสี่ยงอันตราย และหนักในครั้งนี ไปให้ได้ตรงไว้ในจิตใจ... ♥

สุดท้ายนี้ถึงแม้โรคโควิด จะอยู่ไปกับเราไปอีกนานแค่ไหนอย่างไร **เราก็จะไม่ย่อท้อต่อสิ่งที่กำลังเกิด และอาจจะเกิด ในอนาคต** เราารู้เพียงแต่เราจะทำทุกอย่างในปัจจุบันให้ดีที่สุด ด้วยความไม่ประมาทดังพระราชดำรัสของพระราชบิดา

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ลามภทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีวะไว้ให้บริสุทธิ์”





การจัดบริการฉีดวัคซีน COVID-19

แพทย์หญิงอมรรัตน์ เทพากรณ์



เกือบ 2 ปีที่โรคโควิด 19 เป็นปัญหาที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในปัจจุบัน หลายคนตั้งคำถามว่า เมื่อไรโรคจะหายไป จะได้ใช้ชีวิตตามปกติ แต่ตอนนี้เราคงต้องยอมรับแล้วว่า เราไม่สามารถรอให้โรคหายไปได้ แต่ทำอย่างไรเราจะอยู่กับโรคนี้ให้ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งหนึ่งในทางออกนั้น คือการฉีดวัคซีนป้องกัน ดังนั้น การจัดระบบเพื่อให้บริการวัคซีนจึงเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของโรงพยาบาลไม่น้อยไปกว่าการจัดระบบรองรับเพื่อรักษาผู้ที่ติดเชื้อ

ทำอย่างไรเมื่อมีผู้ติดเชื้อเข้ามาในพื้นที่ให้บริการ

มาตรการลดความเสี่ยงต้องทำเสมือนว่าทุกคนมีโอกาสติดเชื้อ (Universal precaution) นั่นคือ ห้ามเปิดหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่(ยกเลิกรับบริการน้ำดื่ม) ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ไม่สัมผัสสิ่งต่างๆที่ไม่จำเป็น เว้นระยะห่าง และใช้เวลาในการรับบริการให้น้อยที่สุด หากปฏิบัติได้แม้ว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดปะปนมารับบริการด้วย ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ก็จะถือว่าเสี่ยงต่ำ

การเลือกจุดให้บริการฉีดวัคซีน

หลักการเลือกจุดให้บริการที่สำคัญ คือ ต้องเป็นสถานที่โล่ง กว้างขวาง มีที่จอดรถ สามารถเข้าถึงได้ง่ายและส่งต่อได้เร็วหากเกิดปัญหา ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมมากในจำนวนผู้รับบริการที่ไม่เกิน 1,500 รายต่อวัน แต่เมื่อวัคซีนเริ่มมีเพียงพอ และต้องฉีดให้เร็ววันละมากกว่า 2,000 รายต่อวัน จึงมีการวางแผนขยายจุดให้บริการไปที่ศูนย์แสดงสินค้า OTOP จังหวัดอุบลราชธานี

ทำอย่างไรกับภารกิจที่ยาวนานนี้

ความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นเป็นทางออก เพราะการให้บริการวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดำเนินต่อเนื่อง ซึ่งน่าจะมีเข็มกระตุ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จึงได้มีเครือข่ายร่วมบริการหลักๆ คือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงเครือข่ายที่สนับสนุนบริการอีกมากมาย ทั้งสถานีตำรวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และผู้บริจาคน้ำดื่มอาหารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ทำให้เกิดบริการอย่างต่อเนื่องได้



การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการให้บริการ



เพื่อให้การเข้าถึงการให้บริการได้มากขึ้น รวดเร็วขึ้น และลดความเสี่ยง จึงปรับระบบบริการใหม่ ยกตัวอย่าง เช่น ยกเลิกการวัดความดันโลหิต เนื่องจากไม่มีค่าความดันใดที่มีข้อมูลทางการแพทย์ระบุว่า จะเกิดปัญหาหากฉีดวัคซีน การวัดความดันจึงเป็นการเพิ่มขั้นตอนโดยไม่จำเป็น เพิ่มความเสี่ยงในการสัมผัส การลดการเดินของผู้รับบริการ โดยให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้เข้าหา ทั้งการซักประวัติ การฉีด การสังเกตอาการ ทำให้ผู้สูงอายุไม่ต้องเดินหลายจุด ด้วยวิธีการนี้ทำให้หน่วยฉีดสามารถเพิ่มจำนวนการฉีดได้จาก 600 เป็น 2,500 ราย/วัน





นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒน์สิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ร่วมถวายการต้อนรับพระสงฆ์ที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนพระราชทาน "ซิโนฟาร์ม" เข็มที่ 2 ซึ่งได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์แสดงสินค้าOTOP อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564

นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒน์สิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมด้วยนางเพชร โรจนศักดิ์โสธร แม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่หน่วยงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระหว่างโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลเชิงในและโรงพยาบาลสนามบ้านยางน้อย อ.เชิงใน จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564



นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒน์สิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ นำทีมคณะผู้บริหาร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระหว่างโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาลตระการพืชผล เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564

นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒน์สิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ร่วมพิธีส่งกำลังใจให้ "นักรบชุดขาว" รุ่นที่ 3 ไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี จำนวน 5 คน ณ บริเวณลานหน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ และศาลหลักเมือง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564



นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒน์สิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ร่วมพิธีส่งกำลังใจให้ "นักรบชุดขาว" โดยแพทย์หญิงวรรณพร อมรไชย แพทย์เวชกัลยคุณฉิน (EP) และทีมเป็นตัวแทนโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในนามเขตบริการสุขภาพที่ 10 เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 คน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564

นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒน์สิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล รุ่นที่ 9 จำนวน 12 คน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และครอบครัวร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564





นายสุชาติ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบแคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันโลหิตสูง มูลค่า 321,000 บาท จากพระปัญญาธิธรรม เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในกรณีนี้ ร้าน MK RESTAURANTS ได้ร่วมมอบข้าวกล่องเพื่อเป็นการให้กำลังใจให้เจ้าหน้าที่ จำนวนประมาณ 300 กล่อง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564



นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ รับมอบเงินจำนวน 300,000 บาท คุณวัชรินทร์ เรียงวิริยะกิจ เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนที่และชุด PAPR ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564



นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ รับมอบเงินจำนวน 200,000 บาท จากการประสานส่วนภูมิภาคเขต 8 เพื่อจัดซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564



นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ รับมอบเครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง มูลค่า 200,000 บาท จากบริษัท ยี่งยงมินิมาร์ท จำกัด โดยคุณไพบุลย์ จงสุวัฒน์ ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

สาขาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

รับบริจาค อวัยวะ, ดวงตา, ไต

จ.-ศ. ชั้น 9 อาคาร Excellent Center (อาคาร 9)

ส.-อา. ห้องผู้ป่วยหนัก ICU NEURO1 โทร. 1311

ชั้น 4 อาคารวิชุด โทร. 045-319200 ต่อ 1703, 1311 มือถือ. 091-0411732



ที่ปรึกษา

นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ นพ.เจนฤทธิ์ วิตตะ นพ.ปราโมทย์ ศรีสำอังก์
นางสาวศศิธร ชำนาญผล ภก.ตฤณพ ศรศิลป์ พญ.อมรรัตน์ เทพากรณ์

■ **บรรณาธิการ** นพ.ถนอมชัย โคตรวงษา

■ **รองบรรณาธิการ** สุตติ ปัจฉาภาพ

■ **กองบรรณาธิการ**

อัญชลิ วิเศษสุนทรศิลป์ จตุพร สลักคำ ราตรี บุญชู
สุชาดา เนตรภักดี พรรณี หรุ่นโพธิ์ กรรณิการ์ จันทรกษา
กมลชัย ม่วงคู วรนนท์ สบายใจ บุญญฤทธิ์ สิงห์เรือง
สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ ไชยยันต์ งามแสง จารุวรรณ ปรีเปรม

■ **แนะนำบริการ** รับเรื่องร้องเรียน ที่ศูนย์สนธิวิธี โทร.045-319200 ต่อ 3129

■ **ผลิตและจัดส่ง** กลุ่มงานสุขศึกษา, งานประชาสัมพันธ์ฯ โทร. 045-319288

บริจาคสิ่งของทุกประเภท สอบถามได้ที่...

LINE คุณจิราพร หาโสม กลุ่มงานพัสดุ
ID Line : 0843497886

บริจาคเงิน สอบถามได้ที่...

LINE คุณบุญญฤทธิ์ สิงห์เรือง งานประชาสัมพันธ์
ID Line : boonbs

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรม
2. เพื่อเผยแพร่วิชาการด้านสาธารณสุขแก่บุคคลทั่วไป
3. เพื่อเป็นการแนะนำหน่วยงานและบุคลากรของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
4. เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ช่องทางติดตามข่าวสารแบบออนไลน์

f Facebook Page : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ และกลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

LINE Line id : @eto7615z

รายนามผู้บริจาค



เดือนสิงหาคม 2564

ขอเชิญ



ประเมินความพึงพอใจ
จุดสาร สรรพสิทธิสัมพันธ์



โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
122 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ที่ อบ 0032.106/ว

ชำระค่าฝากส่งรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 45/2521
ปท.อุบลราชธานี